



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารของเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรวมคะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร และคะแนนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๔๘ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารของเทศบาลเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลจะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่คิดว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ขอนแก่น มีมติเห็นชอบและบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก และเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ได้

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

๓. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่อยู่ระหว่างหาหรือ ก.ท.จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหาหรือของ ก.ท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ขอนแก่น มีมติเห็นชอบ

๔. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้วก็ตาม เทศบาลจะรายงาน ก.ท.จ.ขอนแก่น ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.ท.กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลสายบริหารผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 (แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
 ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารของเทศบาลลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ได้ ลำดับที่	เลข ประจำตัว	ตำแหน่งที่สมัคร/ชื่อผู้ได้รับการ คัดเลือก	สังกัดเดิม	สมรรถนะหลักทางการบริหารการปฏิบัติงานใน หน้าที่ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ			
				สมรรถนะ หลักๆ (๑๐๐)	คุณสมบัติ (๑๐๐)	รวม (๒๐๐)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	๐๑	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) นายอิทธิพล พวงเมืองพล หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)	ทม.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	๘๗.๕๗	๙๓.๖๐	๑๘๑.๑๗	๙๐.๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่